

แพนทีน โปร-วี นัท มีเรีย แบรินด์แอมบาสเดอร์



ผู้หญิงยุคใหม่จำนวนไม่น้อยต้องประสบกับปัญหาอุปทานในแต่ละวัน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น การสร้างสมดุลทั้งเรื่องงาน.

ครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สังคม .และการดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นในเวลานี้ ปัญหาผมเสียซ้ำซากเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่ เนื่องจากไม่มีเวลาดูแล ประกอบกับเส้นผมโดนทำร้ายจากหลายปัจจัย เช่น การจัดแต่งทรงผมโดยสารเคมี มลภาวะในสิ่งแวดล้อม รวมถึงอายุที่มากขึ้นและ โลฟส์ไต้ลส์ของแต่ละคน



ดังนั้น แพนทีน โปร-วี ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เข้าใจผู้หญิงทั่วโลกมากกว่า 60 ปี เล็งเห็นถึงปัญหาผมเสียซ้ำซากที่ผู้หญิงหลายคนเผชิญอยู่ จึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว **แคมเปญ “แพนทีน โปร-วี Break the Cycle...ช่วยลดปัญหาผมเสียซ้ำซากใน 14 วัน* ”** ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ที่มีปัญหาผมเสียซ้ำซาก ซึ่งมีเวลาดูแลไม่มาก โดยแพนทีน โปร-วี ได้คิดค้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 สูตร ที่เหมาะกับสภาพเส้นผมและปัญหาที่แตกต่างกันของผู้หญิง คือ **แพนทีน โปร-วี แฮร์ ฟอลคอนโทรล** สำหรับปัญหาผมขาดหลุดร่วงเนื่องจากผมเสีย **แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด์ ซิลกี้** สำหรับผมชี้ฟูและพันกัน **แพนทีน โปร-วี โททัล เดมเมจ แคร่** ที่ช่วยลดหลากปัญหาผมเสีย และ **แพนทีน โปร-วี เนเจอร์ แคร่** ที่ผสมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผม ดูหนา นุ่ม มีสปริง โดยมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือ **โปร-วิตามิน บี 5** ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญที่ช่วยบำรุงเส้นผม ลดปัญหาผมเสียได้ล้ำลึก ซึ่งทุกขั้นตอนในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาไม่นาน



คุณวรศิษย์ ตรงค์สมบุญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ประจำประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “แพนทีน โปร-วี เข้าใจว่า ผู้หญิงหลายคนต้องประสบปัญหาผมเสียซ้ำซาก ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน การดูแลเส้นผมผิดวิธี ความเครียด หรือการขาดการบำรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้หลายคนต้องตื่นขึ้นมาจากปัญหาผมแห้ง ผมเสีย ผมแตกปลาย ผมชี้ฟู ผมลีบ และสภาพผมที่ไร้น้ำหนัก ทว่าปัญหาเส้นผมเหล่านี้สามารถลดลงได้ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแพนทีน โปร-วี ทั้ง 4 สูตร ที่

เหมาะกับสภาพเส้นผม และไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันของผู้หญิงยุคใหม่ โดยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และใช้เวลาไม่นาน และหากเลือกสูตรให้เหมาะกับปัญหาสภาพเส้นผม ใช้ครบทุกขั้นตอนการดูแลอย่างต่อเนื่อง แพนทีน โปร-วี จะช่วย Break the Cycle ปลดปล่อยปัญหาผมเสียซ้ำซาก ช่วยลดปัญหาผมเสียซ้ำซากใน 14 วัน* ช่วยให้ผู้หญิงได้ปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาผมเสียเดิมๆ”



และนอกจากนั้น แพนทีน โปร-วี ได้เปิดตัว **นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี, รถมเมลล์ คะนิงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ แอน ทองประสม** แบรินด์แอมบาสเดอร์ของ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์และแนะนำ **นัท มีเรีย เบนเนเดดตี แบรินด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุด** จากแพนทีน โปร-วี โททอลล์ แคมเมจ แคร่ โดยทั้ง 4 คน เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบหลายอย่างในชีวิต และต้องเผชิญกับปัญหาผมเสียซ้ำซาก แต่เธอทั้ง 4 ก็สามารถปลดปล่อยปัญหานั้นได้ภายใน 14 วัน* ด้วย แพนทีน โปร-วี โดย **นุ่น วรนุช** เผยเคล็ดลับแก้ปัญหามผมขาดหลุดร่วงจากผมเสีย ที่ช่วยให้เธอ Break the Cycle ปลดปล่อยปัญหาเดิมๆ ในชีวิตได้ว่า “ในแต่ละวัน นุ่นมีงานอยู่ตลอด ไม่ว่าจะงานละคร งานพิธีกร ธุรกิจคอนโด และร้านอาหาร นุ่นเลยไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลเส้นผม จึงมีปัญหาผมขาดหลุดร่วงจากผมเสีย ตอนนั้นกลุ่มใจมาก ๆ ก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงเส้นผม ก็ดีขึ้นแต่ไม่ตลอด ผมขาดร่วงลดลงแต่ก็กลับมาอีก ปัญหาเรื่องเส้นผมก็ซ้ำๆ จนนุ่นมาเจอเคล็ดลับที่ช่วยให้นุ่นได้ Break the Cycle ปลดปล่อยปัญหาผมขาดหลุดร่วงจากผมเสีย คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี แฮร์ ฟอล คอนโทรล ที่นุ่นสามารถดูแลเส้นผมได้ด้วยตัวเองและใช้เวลาไม่นาน ใช้ต่อเนื่องกันภายใน 14 วัน* ก็ช่วยลดปัญหาผมขาดร่วงได้จริงๆค่ะ”

นอกจากนั้น **รถมเมลล์ คะนิงนิจ** พิธีกร นักแสดงสาวที่ไว้ผมยาวอยู่ตลอดเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลเส้นผมให้เรียบตรง นุ่มลื่น แม้จะต้องออกไปทำงานกลางแจ้งอยู่บ่อยครั้งว่า “บ่อยครั้งรถเมลล์ต้องทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนาม ในรายการตลาดสดสนามเป้า หรือการออกกองถ่ายละคร ทำให้เส้นผมของรถเมลล์ต้องเจอกับมลภาวะ ฝุ่นและรังสียูวี ไม่เพียงแต่จะทำให้ผมหยาบกระด้าง พันกันแล้ว ยังทำให้รถเมลล์ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะปล่อยผมยาวๆ เวลาออกไปข้างนอก เคล็ดลับผมสวยของรถเมลล์ก็คือ แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด์ ซิลกี้ เพราะมีนวัตกรรมที่ล้ำหน้า มีส่วนผสมของ โปร วิตามิน บี 5 แก้ปัญหาผมเสียซ้ำซากใน 14 วัน* ช่วยให้รถเมลล์ Break the Cycle ของปัญหาผมเสียเดิมๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมอย่างชัดเจน สุขภาพของเส้นผมดูดีขึ้นมากโดยเฉพาะ แพนทีน โปร-วี สมูท แอนด์ ซิลกี้ คอนดิชันเนอร์ ที่ช่วยเคลือบเกล็ดผม ช่วยบำรุงและปกป้องผมได้ครบทุกขั้นตอน ทำให้ผมมีสุขภาพดี เรียบตรง นุ่มลื่น ไม่พันกัน ตั้งแต่โคนจรดปลายเลย”

แอน ทองประสม นางเอกชั้นนำของเมืองไทย แบรินด์แอมบาสเดอร์จากแพนทีน โปร-วี เนเจอร์แคร์ เล่าถึงประสบการณ์การปลดปล่อยปัญหาผมลึบแบนซ้ำซากว่า “ตอนหนึ่งของแอนไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียว แต่แอนยัง

ทำรายการโทรทัศน์ถึง 2 รายการซึ่งแอนจะออกกองถ่ายทุกครั้งและดูแลการผลิตทั้งหมด เวลาที่จะบำรุงผมจึงไม่มี
บวกกับการจัดแต่งเส้นผมด้วยสารเคมี หรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ทำให้เส้นผมของแอนลีบแบน และขาดน้ำหนัก
ซึ่งแพนทีน โปร-วี เนเจอร์แคร์ เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่นำธรรมชาติมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ มีส่วนผสมสำคัญ
คือของ แคลเซียม คอสมอลิกซ์ และ โพร วิตามิน บี 5 จึงทำให้แอนมั่นใจที่จะใช้ เพราะว่าเส้นผมที่โดนทำร้ายอย่าง
หนักก็ต้องการสิ่งดีๆ จากธรรมชาติมาช่วยบำรุงรักษา หลังจากแอนใช้ผลิตภัณฑ์ แพนทีน โปร-วี เนเจอร์แคร์ แอน
รู้สึกได้เลยว่าผมของแอนดูมีน้ำหนัก และมีชีวิตชีวาขึ้น ภายใน 14 วัน* แพนทีน โพร วี ช่วยให้แอนได้ Break
the Cycle ของปัญหาผมเสียเดิมๆ ให้ผมแอนดูหนา สุขภาพดี และ เงางาม”

จากนั้นได้เปิดตัว นัท มีเรีย นักร้องนักแสดงฝีมือดี แปรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดจากแพนทีน โพร-วี โททัล แดเมจ
แคร์ ทั้งนี้คุณนัท มีเรียเปิดใจถึงบทบาทใหม่ในชีวิตว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากคะ เพราะนี่คือครั้งแรกที่ได้รับเลือก
เป็นแอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งนัทกับแพนทีนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้นัทเล่นละครเวที
ทวีทอยู่ มีถึง 42 รอบ ซึ่งต้องอยู่ซ้อมจนดึก เวลาที่จะดูแลเส้นผมจึงมีไม่เยอะ ทำให้เวลามัดผม เส้นผมจะขาดง่าย
ทั้งยังแห้งเสีย แตกปลาย เพราะผมถูกใช้งานหนักและขาดการบำรุง แต่ยี่ห้อที่ได้ แพนทีน โพร-วี โททัล แดเมจ
แคร์ ช่วย Break the Cycle ลดหลากปัญหาผมเสียซ้ำซาก เปลี่ยนผมเสียของนัท ให้กลายเป็นผมดูสุขภาพดี พ
ลิวสวย ใน 14 วัน* ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องขึ้นแสดงอีกกี่รอบ เพราะ แพนทีน โพร-วี ได้ช่วยให้นัทได้ปลดปล่อยปัญหา
ผมเสียซ้ำซากเดิมๆ อย่างแท้จริง”

ต่อมาได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของแอมบาสเดอร์ทั้ง 4 ท่านจากผลิตภัณฑ์แพนทีน โพร-วี ทั้ง 4
สูตร โดยภายในงานได้รับเกียรติจากบรรดาเซเลบริตี้ชั้นนำ อาทิ **คุณสิริน เลิศวรปรีชา, คุณพลอยพรรณ ศรีสะ
อ้าน, คุณกัญญารัตน์ พลาดีศัย, คุณชนันดา จิราธิวัฒน์, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, คุณอสิตา วิมลไชยจิต,
ม.ล.พลอยนภัทร วินุตพงษ์, คุณกัลยาภัทร ภักดีผดุงแดน, คุณจรัสพรรณ สวัสดิวัตน์, คุณมธุรดา วงศ์ไ
โรจน์, คุณภูวดี คุณผลิน, คุณปรียามล ธนวิสุทธิ** และเหล่าคนดังในแวดวงสังคมอีกมากมาย ที่มาร่วมค้นหา
เคล็ดลับจาก แพนทีน โพร-วี Break the Cycle ช่วยลดปัญหาผมเสียซ้ำซาก ซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับการ
ต้อนรับจากสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง นับว่า แพนทีน โพร-วี ถือเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่เข้าใจความต้องการ
ของผู้หญิงอย่างแท้จริง

สำหรับผู้บริโภคที่สนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์แพนทีน โพร-วี ทั้ง 4 สูตร ได้แก่ แพนทีน โพร-วี โททัล แดเมจ
แคร์, แพนทีน โพร-วี แฮร์ ฟอล คอนโทรล, แพนทีน โพร-วี สมูท แอนด์ ซิลกี้ และ แพนทีน โพร-วี
เนเจอร์ แคร์ ที่สามารถช่วย Break the Cycle ลดปัญหาผมเสียซ้ำซากใน 14 วัน* สามารถสอบถาม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้